

ศธ.เดินหน้าตีวฟรีดอทคอมใช้งานง่าย

นำเสนอเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560

รมว.ศึกษาธิการ เดินหน้าโครงการตีวฟรีดอทคอมใช้งานง่าย
หวังให้เด็กทุกคนเข้าถึงบทเรียนดีๆ คลังข้อสอบ และเทคนิคในวิชาหลัก
มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้เด็กทุกคน พร้อมเปิดตัวโครงการนี้ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 61

วันนี้ (18 ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ตามที่ตนมีนโยบายต้องการให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาหลักในรูปแบบการสอ
นเสริมเน้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินโครงการตีวฟรีดอทคอมเสร็จสิ้นแล้ว โดย
ศธ.ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิยุวสถิรกุล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น
โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเจ้าภาพในการดูแลโครงการนี้
ซึ่งตนพร้อมจะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่และเปิดตัวโครงการนี้ในวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนทั่วประเทศได้ใช้งาน
สำหรับโครงการตีวฟรีดอทคอมจะเป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
การนำตีวเตอร์ชื่อดังมาสอนเทคนิคเคล็ดลับการเรียนรู้วิชาต่างๆ และ
การเรียนเสริมนอกบทเรียนในกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้หลัก
รวมถึงจะมีแนวข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
และคลังข้อสอบต่างๆ ให้เด็กนำไปเตรียมตัวสอบได้ทั้งการสอบของสพฐ.และการจัดสอบของ สทศ.ด้วย

“โครงการนี้ไม่ใช่เป็นการเปิดตีว

แต่จะเป็นการจัดกระบวนการด้านการเรียนการสอนให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงบทเรียนดีๆ และคลังข้อสอบต่าง
ๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นการนำเนื้อหาจากแหล่งอื่นๆ แล้วมาวางแปะๆ ให้เด็กเรียนรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ทั้งในรูปแบบตีวฟรีดอทคอมจะเป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้เด็กสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้
สำหรับโครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เคยมอบ
ให้ศธ.จัดทำซีดี

และเอกสารประกอบการสอนแนะนำเทคนิคการเรียนจากตีวเตอร์ที่มีเทคนิคการสอนดีส่งไปให้นักเรียนใน
โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้เช่นเดียวกันเด็กในเมือง

อย่างไรก็ตามการทำโครงการตีวฟรีดอทคอมถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่เราจะก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
พร้อมมุ่งปฏิรูปให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อไปถึงตัวเด็กอย่างแท้จริง” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 07.35 น.](#)

ศธ.เปิดตัว "ตีวฟรีดอทคอม" วันเด็กปี 61

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ตามที่ตนมีนโยบายที่ต้องการให้เด็กทุกคนเข้าถึงบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาหลักในรูปแบบการสอน
เสริมเน้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมดำเนินโครงการตีวฟรีดอทคอม ซึ่งการดำเนินการเรื่องดังกล่าว

ศธ.ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิยุวสถิรกุล สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น และมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเจ้าภาพดูแลโครงการฯ ทั้งนี้ ดนตรียามจะเปิดตัวโครงการนี้ในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นของขวัญในวันเด็ก สำหรับโครงการทีวีฟรีดอทคอมจะมีรูปแบบการเรียนผ่านระบบออนไลน์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การนำทีวีเตอร์ชื่อดังมาสอนเทคนิคเคล็ดลับการเรียนรู้อื่นๆ และการเรียนเสริมนอกบทเรียนในกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้หลัก รวมถึงจะมีแนวข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และคลังข้อสอบต่างๆ ให้แก่เด็กนำไปเตรียมตัวสอบได้ทั้งการสอบของ สพฐ.และของ สทศ.ด้วย

“โครงการนี้ไม่ใช่เป็นการเปิดทีวี

แต่จะเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงบทเรียนดีและคลังข้อสอบต่างๆ ซึ่งรูปแบบไม่ใช่เป็นการนำเนื้อหาจากแหล่งอื่นมาแล้ววางแปะๆ ให้เด็กเรียนรู้อย่างเดียวเท่านั้น ทีวีฟรีดอทคอมที่ออกแบบขึ้นมาจะให้เป็นเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันให้เด็กสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ในทุกๆ ที่ ทั้งนี้ การทำโครงการทีวีฟรีดอทคอมถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่เราจะก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมมุ่งปฏิรูปให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อไปถึงตัวเด็กอย่างแท้จริง” รมว.ศึกษาธิการกล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยรัฐ](#) วันที่ 18 ธันวาคม 2560